

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๗/ว ๑๔๑



คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘
กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี

เรียน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อในวงกว้างอย่างรวดเร็ว การให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นมาตรการสำคัญในการลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนานาชาติทั่วโลก ได้มีการพัฒนาวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้ มีวัคซีนโควิด 19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย สำหรับการฉีดในเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี คือ วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก (Pediatric formulation dose) เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยสูง สามารถป้องกันการเจ็บป่วยและช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ และมติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ได้รับทราบแนวทางการให้บริการและมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดำเนินการ

กรมควบคุมโรค ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ขอแจ้งการดำเนินงานให้บริการวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี เพื่อให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดำเนินการตามแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=12219 หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

๒. ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำหนดสถานพยาบาลที่ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก แก่กลุ่มเป้าหมาย

๓. ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ได้รับการกำหนดจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แต่งตั้งกุมารแพทย์ผู้รับผิดชอบในการพิจารณากลุ่มเป้าหมายเข้ารับวัคซีนให้ชัดเจน และแจ้งรายชื่อผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ไปยังเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติต่อไป โดยกุมารแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการเข้ารับวัคซีนของเด็กที่มีโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค ซึ่งไม่สามารถเข้ารับวัคซีนผ่านระบบสถานศึกษา และเข้ารับการรักษาเป็นประจำที่โรงพยาบาล (พิจารณาจากเวชระเบียนของโรงพยาบาล)

๔. กรมควบคุมโรค...

๔. กรมควบคุมโรคจะจัดส่งวัคซีนให้โรงพยาบาลตามแผนการบริหารจัดการวัคซีนในแต่ละเดือน

๕. ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำกับติดตามการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามนโยบายที่ยุทธม โปร่งใส และตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายเด็กที่มีโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรคเด็กนักเรียนในระบบสถานศึกษา และเด็กที่เรียนในระบบ Homeschool โดยมีให้สถานพยาบาลนำวัคซีนไปประชาสัมพันธ์เพื่อฉีดนอกกลุ่มเป้าหมาย หรือฉีดให้นักเรียนในระดับชั้นปีที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ



ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ ต่อ ๑๐๒

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19

(ไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก)

สำหรับเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี